

๒. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดของหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเป็นภาระงบประมาณของประเทศ ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังนำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนและให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ได้ต่อไป โดยสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน ดังนี้

๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

๒) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick Off) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๒๕ คน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๒ คน จาก ๑๑ โรงเรียน

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓๗ คน วิทยากร ๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน รวม ๔๐๐ คน

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๑๑ คน วิทยากร ๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน รวม ๔๓๔ คน

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ก.พ. ๖๒ ณ โรงเรียนปิยะพรวิทยา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๓๔ คน วิทยากร ๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ๔ คน รวม ๔๕๘ คน

โครงการที่รอผลดำเนินการ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑) สกก.

